

PHỤ LỤC 02

Cơ sở điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

I. Về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2022, 2023

Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện⁽¹⁾, một số đơn vị đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022, 2023 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ cho một số đơn vị sang các đơn vị khác theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương đủ điều kiện triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.... Do đó một số đơn vị đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022, 2023 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành.

II. Về điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023)

Bổ sung Kế hoạch vốn sự nghiệp 64 triệu đồng giao cho Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn để thực hiện nhiệm vụ Chương trình OCOP theo dự kiến phân bổ của tỉnh.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, 2023)

- Đối với việc xin điều chỉnh tên danh mục, hủy danh mục thuộc dự án 5 và điều chỉnh kế hoạch vốn thuộc các danh mục: Thứ nhất, do các đơn vị sáp nhập từ trường Tiểu học và Trung học cơ sở thành 01 đơn vị do đó xin điều chỉnh danh mục để phù hợp với thực tế. Thứ hai, theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND, ngày 23/06/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ cho từng tiêu chí cụ thể như Phòng ở cho Học sinh bán trú, nội trú; Công trình vệ sinh, nước sạch; nhà sinh hoạt, giáo dục văn hoá dân tộc; Phòng học bộ môn, ... do đó khi xây dựng Kế hoạch giai đoạn triển khai thực hiện theo từng tiêu chí trên. Tuy nhiên, qua rà soát có các nội dung triển khai trên cùng một địa điểm do đó để đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu. UBND huyện xin điều chỉnh nhập các nội dung cùng địa điểm xây dựng vào 01 công trình.

⁽¹⁾ Các Nghị quyết: Số 07/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của HĐND huyện và Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện.

- Điều chỉnh địa điểm xây và tên công trình dự án Làng Ba Khen xã Văn Xuôi thành Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và hỗ trợ phát triển du lịch làng Pu Tá, xã Măng Ri. Lý do: Theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 09/06/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông lần thứ XVII tại tiểu mục 2.3.2 mục 2.3 mục 2 phần I có nêu phần đầu xây dựng Làng Pu Tá xã Măng Ri thành làng văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Xơ Đăng gắn với du lịch cộng đồng.

- Đối với xin chuyển dự án Chợ trung tâm xã Ngọc Lậy năm 2024 thực hiện đồng thời bổ sung kế hoạch vốn cho dự án Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông. Hiện nay, UBND huyện đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch mạng lưới thương mại trên địa bàn. Sau khi được cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện theo quy định. Do đó, xin điều chỉnh phần vốn qua dự án khác để triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

- Điều chỉnh công trình Thủy lợi xã Đăk Sao (*Hạng mục: thủy lợi Đăk Pri*) thành Thủy lợi Đăk Sao (*Hạng mục: Thủy lợi Ba Ron*). Hiện nay, thủy lợi Đăk Pri đã được xây dựng một số hạng mục đã bị xuống tuy nhiên cơ bản vẫn đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó thủy lợi Ba Ron được đầu tư đã lâu đến thời điểm hiện tại đã xuống cấp trầm trọng như: đập đầu mối, mương bị gãy hư hỏng nhiều đoạn không đảm bảo nguồn nước tưới tiêu sản xuất cho khoảng 8ha ruộng. Mặt khác, thủy lợi Ba Ron đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được sửa chữa nên hiện nay không có nước tưới tiêu để sản xuất. Vì vậy, việc đầu tư thủy lợi Ba Ron là nhu cầu cần thiết.

- Điều chỉnh chủ đầu tư dự án Nâng cấp, Sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị qua cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Lý do, theo khoản 3, điều 7 luật số 62/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng quy định: Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư. Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư.

+ Đối với việc xin xin hủy danh mục, đồng thời điều chỉnh bổ sung, danh mục, kế hoạch vốn. Thực hiện theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thì nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng trên các huyện nghèo đầu tư công trình cấp huyện, liên xã phục vụ dân sinh, ... Do đó, cần điều chỉnh lại cho phù hợp. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát và bổ sung các danh mục mới để triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu của chương trình.